



ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๑๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๘๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๙๓๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ
และให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ และยืนยันข้อมูลนักเรียนในระบบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ หากภายหลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา โดยเฉพาะงบประมาณ
รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้พิจารณาดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล
ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ รายละเอียดตามหนังสือ
ที่อ้างถึง ๑ และ ๒ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งว่า
ไม่ได้บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ทำให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการศึกษา โดยเฉพาะงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และรายการเงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กำหนด หากเกิดกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น ให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานผลให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔, โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๓๘

ผู้ประสานงาน : นายวันสุกรี อีสเฮาะ ๐๖ ๒๖๐๓ ๖๑๖๔